

# จัดเอ็กเกริก คืนแก่ทอม!

พบรักกัน  
ตอนน้ำท่วม  
รีบไปขอ

สาวใหญ่ทอม  
คือ ความรักสุดอม  
★ มีต่อหน้า 18

## จัดเอ็กเกริก ☆ ต่อจากหน้า 1

จัดแต่งงานตามประเพณี พบรักตอนน้ำท่วมเป็น  
ผู้ใหญ่บ้านกับอนามัยตำบล ออกช่วยเหลือประชาชน  
"ปิ้ง" หนักที่ เงินค่าสินสอด 2 แสนบาท ท้อดาอวยพร  
แซวอยากได้หลานเป็นฝาแฝดหญิง คนเซ่ที่รงาน

สาวใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านสละโสดกับแม่ม้าย  
สาวสวยพราวเสน่ห์เป็นอนามัยตำบล "ปิ้ง" ถิ่นคอน  
ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สุข "ดี" มาครอง  
เรือนใช้เงินสด 2 แสนบาท ทองหนัก 10 บาท และ  
แหวนเพชรอีก 1 วง โดยผู้สื่อข่าวรายงานวันที่ 2  
ธ.ค. ว่า ได้มีข่าวแพร่สะพัดไปว่ามีผู้หญิง 2 คน จัด  
งานแต่งงานกันที่บ้านสะลุง ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี  
แล้วเลี้ยงฉลองสมรสกันที่ห้องอาหารปรารค์ทองใน  
ตอนเย็นของวันเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังห้องอาหารดังกล่าวพบ  
ว่า มีแขกมาร่วมงานประมาณ 200 คน โดยมีคู่วิวาห์  
ขึ้นอรับแขกด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเบิกบาน ทั้งนี้ สตรีที่  
รับบทบาทเป็นเจ้าบ่าวจัดผมทรงหง ใส่ชุดซาฟารีสี  
เทา ส่วนเจ้าสาวตัวจริงใส่ชุดวิวาห์กระโปรงยาวสีขาว  
จากนั้น "ทอม" สาวผู้เป็นเจ้าบ่าวเปิดเผยว่า ตนชื่อ  
น.ส.สำเนียง พังพิศ อายุ 43 ปี เป็นผู้ใหญ่นบ้านหมู่ 9  
ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี ตกทอดชีวิตที่ผ่านมา  
ไม่เคยมีความรักกับผู้ชายคนใด และครองตัวเป็น  
โสดมาตลอด

น.ส.สำเนียงเปิดเผยต่อไปว่า ต่อมาตนได้รับ  
เลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านก็มาประสบกับปัญหาอุทกภัย  
น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งตนก็ออกตรวจเยี่ยมช่วย  
เหลือชาวบ้าน ระหว่างนั้นได้พบกับ นางประกา  
เสาดำรงค์ อายุ 26 ปี เจ้าหน้าทีอนามัยโพธิ์เก้าต้น  
ซึ่งออกช่วยเหลือประชาชนเช่นกัน ทันทีที่ประสาน  
สายตากันก็รู้สึกรักในส่วนางประกาขึ้นมาทันที จาก  
นั้นได้เข้าไปพูดคุยทำให้ทราบว่านางประกาเป็นแม่  
ม้ายเล็กกับสามีมานานหลายปีแล้ว ตนจึงพยายามติดต่อ  
ประสานความรักกัน จนกระทั่งมีความรู้สึกที่เราควรถือ  
จะแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวคอยช่วยเหลือดูแลกัน  
ในยามแก่เฒ่า

จากนั้นได้นำเรื่องไปปรึกษากับนายกวี พังพิศ  
อายุ 76 ปี บิดาของนางประกา ซึ่งก็ได้รับการตกลง  
และเห็นด้วย โดยตนได้นำเงินสินสอดเข้าไปขอ  
แต่งงาน เป็นเงินสด 2 แสนบาท ทองหนัก 10  
บาท และแหวนเพชรอีก 1 วง ส่วนนางประกาไม่  
ยอมกล่าวอะไร เพียงแต่ยิ้มด้วยความเขินอาย ด้าน  
นายกวีพ่อตา ซึ่งได้ลูกเขยเป็นผู้หญิงได้กล่าวอวยพร  
แก่คู่วิวาห์ทั้ง 2 ว่า ตนเห็นว่าทั้งคู่รักกันมากก็ไม่  
อยากจะไปขัดใจอะไร เพราะอะไรจะเกิดมันก็ต้อง

เกิด แต่ตนก็อยากได้หลานมาเลี้ยงไว้ๆ และที่สำคัญ  
ก็คือต้องเป็นฝาแฝดผู้หญิงอีกด้วย ซึ่งได้เรียกเสียง  
เฮฮาให้แก่ผู้มาเป็นสักขีพยานเป็นอย่างมาก